



ที่ ศธ ๐๒๕๓/๖๒๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารหอประชุมพญาไท ชั้น ๔ ซอยศรีอยุธยา ๕
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓

๒. สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน ๑ ฉบับ

ตามมติที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี

เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว และกระทรวงศึกษาธิการได้ถือปฏิบัติ โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยพร้อมเพรียงกันทุกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและร่วมกันเป็นพลังในการป้องกันแก้ไข ฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งว่า สำหรับในปี ๒๕๖๓ นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) ตลอดจนป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อลดคนหน้าใหม่ (No New Face) ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่ยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ดังนั้น เพื่อให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าว ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องฝ้าระวังการแพร่ระบาด และสถานศึกษามีการเลื่อนการเปิดภาคเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือท่านแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางของการสื่อสารใน Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ของการสร้างการรับรู้ จะเป็นสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของคลิปวีดิทัศน์สร้างแรงบันดาลใจ บทความ/เสียงตามสาย และสื่อความรู้/Infographic โดยสามารถดาวน์โหลดต้นแบบสื่อ เพื่อสร้างการรับรู้ที่เว็บไซต์ www.oncb.go.th หรือที่ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1	
เลขรับที่ 134	
วันที่ 8 มิ.ย. 2563	เวลา 8.19 น.
อ. นวสิทธิ์	เจ้าของเรื่อง

สพม.1
เลขที่ 7๐๘7
5 มิ.ย. 2563
<input type="checkbox"/> การเงินและสินทรัพย์
<input type="checkbox"/> บริหารงานบุคคล
<input type="checkbox"/> อื่นๆ
<input type="checkbox"/> นโยบายและแผน
<input checked="" type="checkbox"/> ส่งเสริมการจัดการศึกษา
<input type="checkbox"/> ทรัพยากรภายใน
<input type="checkbox"/> พัฒนาครูและบุคลากร
<input type="checkbox"/> ICT



แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

๑.๒ ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภาวะการขยายตัวของการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ส่งผลให้สถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ทั้งความถี่และปริมาณที่ลักลอบนำเข้าต่อครั้ง ปัจจุบันสำคัญยังคงมาจากสถานการณ์ภายนอกประเทศเป็นหลัก โดยประเทศไทยยังคงถูกใช้เป็นทางผ่านและปลายทางสำคัญของขบวนการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มี การแพร่ระบาดในประเทศไทยมากที่สุด ผู้ผลิตเน้นการเพิ่มปริมาณเข้าประเทศให้มากที่สุด เพื่อกระตุ้นความต้องการ ของผู้เสพให้ยังคงอยู่ ประกอบกับราคายาเสพติดที่ถูกลง เป็นปัจจัยเสริมให้ผู้เสพสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย รวมทั้งการค้ายาเสพติดยังแสวงหาประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร เพื่อติดต่อค้ายาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twitter เป็นต้น โดยร่วมกับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ ส่งผลให้การค้ายาเสพติดขยายวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารต่าง ๆ ทำให้การโอนเงินค้ายาเสพติดทำได้สะดวกมากขึ้น ทั้งการโอนเงินผ่านทาง Mobile Application ทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างทุ่มเทกำลังเข้าสกัดกั้น ปราบปราม จนสามารถจับกุมและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมียาเสพติดอีกจำนวนมากที่หลุดรอดและแพร่ระบาดไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วโลก

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคม/ชุมชนในวงกว้าง และส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องมาจากยาเสพติดหลายพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่ถูกกำหนดให้เป็นแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติด การแก้ไขปัญหาค้า ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การป้องกันประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด และการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาลตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

๑.๓ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

๑.๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อ ดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เร่งดำเนินการตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๒. กรอบแนวคิด

ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ การแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชาชนในพื้นที่จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมจึงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยต้องสร้าง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (Save Zone) เพื่อป้องกันคนหน้าใหม่ (No New Face) เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งต้องการให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงกำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ ที่กำหนด คือ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก



โลโก้ :

๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking

๓. กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มเป้าหมายหลัก : เยาวชน ประชาชน และหมู่บ้าน/ชุมชน
- กลุ่มเป้าหมายรอง : สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรศาสนา และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชน ประชาชน และหมู่บ้าน/ชุมชน รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) ตลอดจนป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อลดผลกระทบจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพื่อลดคนหน้าใหม่ (No New Face) ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๔.๓ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (เดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด)

๖. แนวทางการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ปริมาณการติดเชื้อไวรัสฯ ของประชาชนจะลดลง แต่ในทางสาธารณสุขกำหนดให้ต้องมีระยะห่างในการทำกิจกรรม ซึ่งอาจทำให้การจัดกิจกรรมในการแสดงพลังของประชาชน เพื่อให้เกิดกระแสตื่นตัว ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันนั้นทำได้ยาก เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรม

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นควรจัดการจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่ให้สามารถดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดกระแสเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปห่างไกลยาเสพติด จึงกำหนดให้กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) องค์กรศาสนา กลุ่มจิตอาสา/อาสาสมัคร เครือข่ายสภาเกษตรกร สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

การดำเนินการในส่วนกลาง

๑. จัดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดในส่วนกลาง

๒. ศอ.ปส. กระทรวง/หน่วยงาน ศอ.ปส.กทม. หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ๒๕๖๓ หรือในห้วงเดือนมิถุนายน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามความเหมาะสม ดังนี้

๒.๑ จัดให้มีการเผยแพร่การอ่านสาส์นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

๒.๒ ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด ผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบของอินโฟกราฟิก หรือคลิปสั้น โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือสื่ออื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม

๒.๓ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การร่วมกิจกรรม ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการป้องกันยาเสพติด/การสาธิตสอนการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อรองรับหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลาย/การสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชน การประกวดหรือกิจกรรมเกมต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๓. กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ ๕๐ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันจันทร์ที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์บริหารสาธารณสุขปภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔. ออกอากาศเทปบันทึกภาพนายกรัฐมนตรีอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ำ) และเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook Fan page เป็นต้น

การดำเนินการในส่วนภูมิภาค

๑. งดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดในส่วนภูมิภาค

๒. ศอ.ปส.จ. ร่วมกับ ภาคประชาชน หน่วยงานและองค์กรภาคีในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างกระแสเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ หรือในห้วงเดือนมิถุนายน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้

๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน อ่านสาส์นและคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือในช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

๒.๒ ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด ผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบของอินโฟกราฟิก หรือคลิปสั้น ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือสื่ออื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม

๒.๓ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การร่วมกิจกรรม ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการป้องกันยาเสพติด/การสาธิตสอนการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อรองรับหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลาย/การสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชน หรือการประกวดกิจกรรมเกมต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๓. มอบหมายสถานศึกษา/สถานประกอบการ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือตามความเหมาะสม

๔. จัดกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ขอความร่วมมือ ศอ.ปส.จ. แจกข้อมูลการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในพื้นที่ของท่าน ให้สำนักงาน ปปส.ภาค ๑ - ๙ และ ปปส.กทม. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่อไป

๗. การประชาสัมพันธ์

ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาคี ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเว็บไซต์

๘. สื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

๘.๑ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำสื่อสนับสนุนหน่วยงานองค์กร/ภาคี ในการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และใช้ในการสร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ คือ

๑) ชุดโปสเตอร์อินโฟกราฟิกความรู้ทั่วไปในงานยาเสพติด

๒) แผ่นพับความรู้ทั่วไปในงานยาเสพติด

๓) ป้ายหุ่นจำลอง (Standee) เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยจะจัดส่งไปที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๑ - ๙/ปปส.กทม. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ที่ว่าการเขต ๕๐ เขต) และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ. ๗๖ จังหวัด)

๘.๒ สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แก่ ป้าย Cut-out จำนวน ๑ แบบ เพื่อให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. ๕๐ เขต ดำเนินการจัดทำป้ายฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกตามความเหมาะสม

๘.๓ สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนต้นแบบสื่อต่าง ๆ อาทิ อินโฟกราฟิกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด/แผ่นพับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด ป้ายหุ่นจำลอง (Standee) เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สารสนเทศและคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓/ข้อความประชาสัมพันธ์สำหรับเสียงตามสาย/ข้อความประชาสัมพันธ์สร้างกระแสเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่ นำไปสร้างกระแสการรับรู้ให้กับประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดต้นแบบสื่อต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.oncb.go.th หรือที่ QR CODE (ตามข้างท้าย)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหา และร่วมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

๙.๒ กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดภัยคุกคามจากยาเสพติดและผลกระทบจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำให้ไม่มีคนหน้าใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๙.๓ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติมากยิ่งขึ้น



QR CODE ดารนโหลด
ข้อมูลวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปี ๒๕๖๓



สาร

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคมในวงกว้าง และยังส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม อันเกี่ยวเนื่องมาจากยาเสพติด ซึ่งแนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย การสกัดกั้นยาเสพติด การป้องกันประชาชนทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธยาเสพติด และการแก้ไขช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับมาเป็นคนดี เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด” การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ประสบผลสำเร็จนั้น จะดำเนินการโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้ยาก ประชาชนทุกคนในประเทศชาติ จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดหมดสิ้นไป ดังนั้น การดำเนินกิจกรรม จึงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อจุดกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัว โดยการสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันคนหน้าใหม่ไม่ให้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (SAVE ZONE NO NEW FACE) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ที่กำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความห่วงใยและมีความมุ่งหวังอย่างยิ่ง ที่จะเห็นนักเรียน นักศึกษาทุกคน เติบโตเป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนที่หลงผิด สอดส่อง เฝ้าระวัง ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคนได้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ผมขอขอบคุณและชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่ได้ร่วมกัน ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะคุณครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญและใกล้ชิด ที่จะต้องกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักเพื่อปรับกรอบความคิด ทักษะคิด พฤติกรรม สร้างพลังแห่งการคิดบวก ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระเบียบวินัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ต่อไป และสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๓ นี้ กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกกระแส สร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญที่กำหนดคือ “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่ยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดไป

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ